

“ชีวิตเล็กๆ ความหมายไม่เล็ก” โดย “ไลฟ์ ลิมิเต็ด เอ디션” ผลิตภัณฑ์ความหอมที่สะท้อนคุณค่ามากกว่าแค่ความหอมในแบบโอเรียนทอล พรีเมียม



“สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเท่าเทียมกัน เราจึงยืนหยัดไม่ทดลองผลิตภัณฑ์ใดๆ กับสัตว์ในขั้นตอนของการผลิตผลิตภัณฑ์” หรือ “WE NEVER TEST ON ANIMALS” นี่คือนโยบายสำคัญของโอเรียนทอล พรีเมียมที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในวันนี้ “โอเรียนทอล พรีเมียม” ได้ก้าวสู่อีกระดับแห่ง แปรนตีสินค้าความงามที่ทรงคุณค่า ด้วยการเชิญชวนสาว ๆ ร่วมค้นพบคุณค่าของชีวิตเล็กๆ...ความหมายไม่เล็กได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่าน “ไลฟ์ ลิมิเต็ด เอ디션 - L.I.F.E. LIMITED EDITION” ชุดผลิตภัณฑ์ที่ให้มากกว่าแค่ความหอม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาสำคัญของแบรนด์ที่มองสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเท่าเทียมกันและไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ในทุกขั้นตอนการผลิต

[nggallery id=97]

คุณอภัยพร ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด กล่าวว่าในฐานะผู้นำแห่ง การรังสรรค์พลังแห่งความหอมจากธรรมชาติ นอกเหนือไปจากการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาจากสารสกัดธรรมชาติ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดในให้กับหญิงสาวผู้รักความงามทุกท่านแล้ว หนึ่งในปรัชญาสำคัญที่ “โอเรียนทอล พรีเมียม” ยึดถือเป็นหลักสำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ “สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเท่าเทียมกัน เราจึงยืนหยัดไม่ทดลองผลิตภัณฑ์ใดๆ กับสัตว์ในขั้นตอนของการผลิตผลิตภัณฑ์” ดังจะสังเกตได้จาก โลโก้ “WE NEVER TEST ON ANIMALS” รูปกระต่ายตัวเล็กที่ โอเรียนทอล พรีเมียมแสดงไว้ในทุกผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน

เพราะเราเชื่อว่าการใช้เครื่องสำอางที่ทดลองในสัตว์ ถือเป็น “ด้านมืดของความสวย” ที่คุณอาจได้มาโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากสัตว์ที่ใช้ในการทดลองต้องแบกรับความเจ็บปวดจากการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องสำอางก่อนจะมีการผลิตออกสู่ตลาด ในวันนี้จากปรัชญาดังกล่าวได้นำมาสู่แรงบันดาลใจครั้งใหม่ของโอเรียนทอล พรีเมียม เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและเจตนารมณ์ให้ทุกคนได้เห็นความหมายของเจ้าตัวน้อยอย่างลึกซึ้งว่าเป็น “ชีวิตเล็กๆ ที่มีความหมายไม่เล็ก” เหมือนกับมนุษย์เรา เพราะว่าเจ้าตัวน้อยเหล่านี้ได้ให้อะไรกับเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นความน่ารักที่ทำให้เราอดยิ้มไม่ได้เวลาพวกเขาออกอ้อน ความน่าเอ็นดูที่ทำให้เราหัวเราะจนท้องแข็งได้ทุกวัน หรือความแสนรู้

ที่พอเห็นเราเธอก็มานั่งคลอเคลียเป็นเพื่อนยามเหงา เป็นต้น ซึ่ง สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับแคมเปญ Be You ที่ทางโอเรียนทอล พรินเซส โซไซตี้ได้ชักชวนให้ผู้หญิงได้ร่วมค้นหาความสุขในตัวเองตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในความสุขของสาว ๆ ที่เราได้ค้นพบ ก็คือ “การให้” ไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์ นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ โอเรียนทอล พรินเซส จึงได้นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ “L.I.F.E. LIMITED EDITION” ที่ให้มากกว่าแค่ความหอม ด้วยคุณค่าแห่งแรงบันดาลใจจากปรัชญาของแบรนต์ ที่ใส่ใจให้ความสำคัญแก่ทุกชีวิตบนโลก จึงไม่มีการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ในขั้นตอนการผลิต (Animal friendly) พร้อมกันนี้ โอเรียนทอล พรินเซส ยังได้เติมเต็มคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ให้มี ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษเป็นถุงผ้า เพื่อลดการใช้กระดาษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ซ้ำ ด้วยขวดลายสุดน่ารักบนถุงผ้าซึ่งตัดเย็บโดยกลุ่มแม่บ้านท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

คุณอภัยพร เล่าถึงที่มาของชื่อชุดผลิตภัณฑ์ L.I.F.E. LIMITED EDITION ว่ามีที่มาจาก L - Lively (สีเหลือง) ตัวแทนความสดใส ปลุกความมีชีวิตชีวา ให้คุณได้มียิ้มไปตลอดทั้งวัน ที่ถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์ “น้องเบ็ต” พร้อมความหอมจากดอก Honey Suckle พร้อมคุณค่าบำรุงจาก Lemon Fruit Extract ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่ม สุขภาพดี I - Inspire (สีเขียว) ตัวแทนพลังการสร้างสรรค์ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีวันสิ้นสุด ที่ถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์ “น้องหมา” พร้อมความหอมจาก Green Apple และ Green Lime ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ขึ้นทันทีด้วยคุณค่าบำรุงจาก Camellia Leaf Extract F - Fulfill (สีชมพู) ตัวแทนความอบอุ่นน่าทะนุถนอม เติมเต็มความสุขและความรู้สึกดี ๆ ที่ถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์ “น้องหนู” พร้อม ผล Goji Berry สดชื่น พร้อมคุณค่าบำรุงจาก Water Melon Extract บำรุงผิวให้ชุ่มชื้น แลดูอ่อนเยาว์ E - Enjoy (สีส้ม) ตัวแทนความ ร่าเริง ให้คุณได้ปลดปล่อยความสนุกให้โลดแล่นอย่างเต็มที่ ซึ่งถ่ายทอดผ่านคาแรกเตอร์ “น้องแมว” พร้อมความหอมจาก Japanese Melon สดชื่น ให้คุณค่าบำรุงจาก Marigold Extract ที่ช่วยคงสมดุลความชุ่มชื้นให้แก่ผิว

สาว ๆ ผู้สนใจสามารถพบกับความหอมแต่ละกลิ่นได้ในรูปแบบ 3 ผลิตภัณฑ์ความหอม ได้แก่ Smiley Bubble Bath เจลอาบน้ำฟองนุ่ม อุดมคุณค่าบำรุงจากธรรมชาติ ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างลึกซึ้ง พร้อมคืนความชุ่มชื้นสมดุลให้ผิว Blissful Body Moisturiser โลชั่นบำรุงผิวกายเนื้อนุ่มละมุนละไม ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น แลดูอ่อนเยาว์ สุขภาพดี เพื่อผิวที่เปล่งปลั่งสดใส นุ่มละมุนชวนสัมผัส และ Happy Hand Cream SPF 16 ครีมบำรุงมือเนื้อเข้มข้น ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ความร้อน มลภาวะ

ร่วมค้นพบคุณค่าของ “ชีวิตเล็กๆ...ความหมายไม่เล็ก” ผ่านผลิตภัณฑ์ “L.I.F.E. LIMITED EDITION” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จำหน่ายในราคา 155 – 245 บาท ณ ร้านโอเรียนทอล พรินเซส ทุกสาขา ดูรายละเอียด

ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.orientalprincesssociety.com